



สก ๗๓๔๐๑/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ทุกหมู่

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อ

จำนวน ๑ แผ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ (เกิดก่อนวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๐๕) รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่กำหนด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ฯ ได้มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย (ฉบับจริง)
- (๒) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
- (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง) กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โดยให้เข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา เข้ามาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่อง หากท่านไม่ไปลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดท่านจะเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณโดยสิทธิในการรับเงินผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นถึงสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามประกาศรายชื่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิต่อเนื่องในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไปจากปีที่ย้ายออก

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ ตัดงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก

**ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ องค์การปกครองส่วนตำบลท่าแยก ขอเชิญชวนผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

- ๑ ผู้สูงอายุทั้งที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๒ ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณไปนับจนถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ (เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๕)

๓ ผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่มีสัญชาติที่มีคุณสมบัติดังนี้

๑ สัญชาติไทย

๒ ภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวายตามทะเบียนบ้าน

ที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ในวัน และเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยเตรียมหลักฐานตัวจริงดังนี้

๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่มีรูปถ่าย (ฉบับจริง)

๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่เป็นปัจจุบัน (ฉบับจริง)

๓ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (ฉบับจริง)

กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนา เข้ามาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยกแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอลงทะเบียนให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองเพื่อรักษาสิทธิต่อเนื่อง หากท่านไม่ไปลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดท่านจะเสียสิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรณีผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่นในระหว่างปีงบประมาณโดยสิทธิในการรับเงินผู้สูงอายุจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถึงสิ้นปีงบประมาณที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามประกาศรายชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการรักษาสิทธิต่อเนื่องในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น ที่เปิดให้มีการลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ในปีงบประมาณถัดไปจากปีที่ย้ายออก

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐-๓๗๒๔-๔๕๐๖-๗ , ๐๘-๗๐๗๔๔๒๔๑

